
Aðalfundur FNS
Fundargerð

Miðvikudaginn 12. maí 2021, kl. 15:00, Framvegis og Zoom

Helga Tryggvadóttir formaður bauð alla velkomna. Sigríður Sigurðardóttir samþykkt sem
fundarstjóri og Helga Valtýsdóttir sem fundarritari.

Stjórnin mætti í Framvegis en 25 félagsmenn mættu á fundinn á Zoom.

1. Skýrsla stjórnar - Helga Tryggvadóttir formaður fór yfir skýrslu stjórnar. Hana er að finna

á heimasíðu FNS

2. Ársreikningar félagsins - Hildur Björk fór yfir ársreikning félagsins.

3. Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga félagsins–

Spurt út í eigin fjárstöðu félagsins. Eigið fé félagsins er rúmar 2,7 milljónir. Skýrsla og
ársreikningur samþykkt einróma.

4. Lagabreytingar

Tillaga að lagabreytingu á grein nr. 10. skipa skal í embætti varaformanns. Og að formaður megi
vera  4 ár í starfi formanns, óháð fyrri fundarsetu. Engin umræða, tillaga samþykkt einróma.

5. Nefndarstörf - engin nefndarstörf.

6. Umræður og afgreiðsla mála

– tillaga um að hækka félagsgjald í 6000 kr. Félagsmaður talaði um mikilvægi þess að
fram komi í hvað félagsgjöld eru nýtt. Tillaga samþykkt einróma.

– Ályktun um að ný stjórn vinni að því að endurskoða starfslýsingu sem er á heimasíðu
FNS . Ályktun samþykkt einróma.

– Ályktun um að upplýsingar um innritun í framhaldsskóla verði birtar. Ályktun samþykkt
einróma.

– Siðareglur – Klara fer almennt yfir siðareglur - bornar upp til samþykktar, siðareglur
samþykktar einróma.

– Erindi til siðanefndar – lagt til að næsta siðanefnd geri verklagsreglur/vinnureglur
varðandi vinnubrögð ef nefndin þarf að fjalla um möguleg brot á siðareglum eða önnur
ytri málefni. Tillaga samþykkt einróma.

https://fns.is/sites/default/files/stjorn/Arsskyrslur/%C3%81rssk%C3%BDrsla%20FNS%202021.pdf


– Erindi til stjórnar- siðanefndu leggur til að næsta stjórn fjölgi í siðanefnd þannig að fjöldi í
nefnd verði oddatala ef úrskurða þarf í málum. Tillaga samþykkt einróma.

7.  Kosning stjórnar, fræðslunefndar, kjaranefndar, upplýsingar- og
kynningarnefndar og fagráða.

Stjórn FNS

Nýr formaður: Jónína Kárdal, formaður

Nýir í stjórn: Heimir Haraldsson, Hildur Björg Vilhjálmsdóttir

Endurkjör: Hildur Björk Möller, Greta Jessen, Hrönn Grímsdóttir, Helga Valtýsdóttir

Fræðslunefnd:

Ný inn: Kristín Hrefna Leifsdóttir, Kolbrún Vilhjálmsdóttir, Rakel Ósk Reynisdóttir, Guðrún
Helga Ágústsdóttir.

Upplýsinga og kynningarnefnd

Endurkjör: Nanna Imsland

Hér vantar tvo í nefndina.

Fagráð grunnskóla

Ný inn: Arnheiður Dögg Einarsdóttir

Endurkjör: Sóley Rós Guðmundsdóttir, Henný Sigurjónsdóttir

Fagráð framhaldsskóla

Endurkjör: Fríður Reynisdóttir

Ný inn: Svanhildur Svavarsdóttir

Fagráð háskóla

Ný inn: Rakel Ósk Reynisdóttir

Endurkjör: Hildur Katrín Rafnsdóttir

Fagráð atvinnulífs

Nýjar inn: Ágústa Björnsdóttir, Margrét Hanna

Kjaranefnd grunnskóla

Ný inn: Erna Ýr Styrkársdóttir



Endurkjör: Hildur Björg Vilhjálmsdóttir

Kjararáð framhaldsskóla

Ný inn: Ásdís Birgisdóttir

Endurkjör: Kristín Birna Jónasdóttir

Kjararáð háskóla

Ný inn: Árný Þóra Ármannsdóttir

Endurkjör: Lýdía Sigurðardóttir

Kjararáð atvinnulífs

Ný inn: Ágústa Björnsdóttir

Endurkjör: Arndís Harpa Einarsdóttir

Ekki urðu breytingar í öðrum nefndum og ráðum.

Allir nýir meðlimir boðnir velkomnir.

Helga Tryggvadóttir, Klara Guðbrandsdóttir og Sigríður Sigurðardóttir hætta í stjórn og er
þeim þakkað kærlega fyrir sín störf. Ný stjórn samþykkt einróma.

8.  Önnur mál

– Jónína Kárdal, nýr formaður tekur til máls, þakklát fyrir traustið sem henni er sýnt og
hlakkar til að taka við embættinu og vinna með stjórn og nefndum, vonar að næsta
félagsár verði mjög gott og minnir á að næsta starfsár sé fertugasta starfsár félagsins.

– Helga Tryggvadóttir þakkar fyrir gjöfult og gott samstarf, þakkar fyrir hve gott var að
manna í störf félagsins. Auðveldara er að ná til félagsmanna með rafrænni tækni.

Fundi slitið kl. 16:00

Fundarritari: Helga Valtýsdóttir


